

Số: /TB-VPUB

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024

Ngày 19/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị đối thoại tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện các tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 được kết nối trực tuyến từ Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh đến 06 điểm cầu thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị đối thoại với thanh niên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin đến đoàn viên, thanh niên tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về việc làm, định hướng nghề nghiệp và các vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên. Hội nghị đã được nghe 13 ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị của các bạn thanh niên. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính: Nhóm vấn đề về nghề nghiệp, việc làm và chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên; Nhóm vấn đề về giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu niên; Nhóm vấn đề về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, hội, đội, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời và chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên. Các ý kiến, kiến nghị đã được trả lời ngay tại Hội nghị đối thoại, qua đó, đã cơ bản đáp ứng những mong muốn, trăn trở của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua đối thoại, cũng đã khẳng định những chủ trương, quan điểm, định hướng, chính sách của tỉnh đã và đang được phát huy hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kết luận Hội nghị đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung, vấn đề cần tập trung quan tâm thực hiện:

Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác thanh niên; thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ hai, các sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại Hội nghị đối thoại, chủ động đề xuất, giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phong trào Đoàn và công tác thanh niên, chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả; quan tâm chăm lo đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho đoàn viên, thanh niên, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; Đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

Thứ tư, đề nghị đoàn viên, thanh niên tiếp tục là lực lượng nòng cốt, năng động sáng tạo, gương mẫu, nhiệt huyết trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và mạnh dạn đổi mới, đi đầu để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong xu thế phát triển thời đại hiện nay, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải có tư duy đổi mới về việc làm, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với nhu cầu của thị trường tuyển dụng, tăng cường học hỏi, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp; tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề, kỹ năng và áp dụng khoa học kỹ thuật để thích ứng với thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và trên thế giới.

Thứ năm, giao Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: LĐVP, TCDNC, VXNV, TH;
- Lưu: VT, TCDNC(T).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Văn Kiên